
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 6 

ครั้งที่ ๘/25๖๔ 
วันที ่ ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยท่ี ๖ 
***************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายพนิต  โล่เสถียรกิจ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๖       ประธานกรรมการ 
2. นางยุพา ชัยเพ็ชร  รองผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๖       กรรมการ 
3. นางสาวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์  รองผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ด้านส่งเสริมสุขภาพ    กรรมการ 
4. นางศิริพร  จริยาจิรวัฒนา รองผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ด้านยุทธศาสตร์และการวิจัย    กรรมการ 
5. นางสาวพลอย  กองกูต   รองผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ด้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   กรรมการ 
6. นางสาวภูริภัคพ์ พรหมมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
7. นางสาวศิริพร   พูลสมบัติ รองผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ด้านบริหารทั่วไป กรรมการและเลขานุการ 
8. นายอนุชา  เผยฉวี  นักวิชาการพัสดุ                ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
๑. นางสาวสุณีย์ เชื้อสุวรรณชัย รองผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ด้านวิชาการ   
๒. นางวรรณภาพร  งามศิริ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล     ติดราชการ 
๓. นางสาวกฤษณา วงษ์วรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   ติดราชการ 
๔. นางทิพย์วรรณ  จูมแพง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ    ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชาญศักดิ์ เทพมาลี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ    
๒. นายสิทธิ์ทัศน์ ผาณิบุศย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๓. นางสุภาพร อานมณี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔. นางวริสา คุณากรธ ารง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๕. นางสาวลลิตา สุกแสงปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น. 

วาระท่ี ๑  : เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ประธานการประชุมแจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
๑. อธิบดีกรมอนามัยกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และงานของ    

กรมอนามัย มี  ๒ ส่วน ๑) งานเกี่ยวกับ COVID-19 ซึ่ ง เป็นงานเฉพาะหน้า งานการเปิดเมือง                   
๒) กระบวนการงานปกติ  

ประธานฯ : เรื่องการเปิดเมือง มอบงานสิ่งแวดล้อมติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ  ในสัปดาห์ต้นเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้มีการเตรียมข้อมูลการท าแผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในทุก Cluster  
๒. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้า Cluster ให้มีการด าเนินการ

เตรียมตัวดูข้อมูลก่อนมีการด าเนินงานที่จะเริ่มในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 
 

๓. งบกลางของ... 
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๓. งบกลางของศูนย์อนามัยที่ ๖ ยังไม่มีการโอนเงินงบประมาณให้ศูนย์ฯ ซึ่งงบประมาณกรมอนามัยได้รับมา
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ งบด าเนินงาน ภาพรวมได้รับ ๑๓๗ ล้านบาท , ค่าตอบแทนได้รับ ๔.๔ 
ล้านบาท , ค่าใช้สอย ได้รับ ๑๐๑ ล้านบาท , ค่าวัสดุ ได้รับ ๑๗ ล้านบาท , งบลงทุน ได้รับ ๑๔ ล้านบาท 

ประธานฯ : ๑. ส่วนกลางมีการปรับงบประมาณอีกครั้งในเรื่อง Community Isolation , Home Isolation 
ให้แต่ละ Cluster ติดตามงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องอีกครั้ง 

๒. มอบหัวหน้ากลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเตรียมหลักฐานเอกสารในการ เบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 

มติที่ประชุม: รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
วาระท่ี  2  : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี  3  : เรื่องสืบเนื่อง 
  - 
วาระท่ี  4  : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ประธานการประชุมเสนอในที่ประชุม ดังนี้ 

๑. ศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้รับเกียรติบัตร ในพิธีมอบรางวัลหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ขอขอบคุณกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลงานองค์กรคุณธรรม หากกลุ่มงานอ่ืนมีผลงาน         
ในภาพรวมของศูนย์ฯ สามารถส่งผลงานได้ในปี ๒๕๖๕ 

๒. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔          
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๔.๔ โดยมีการติดตามงบรายจ่ายอ่ืนของศูนย์อนามัยที่ ๖ 
เป็นงบประมาณที่มีแผนจะโอนให้ศูนย์อนามัยที่ ๖ และอธิบดีกรมอนามัยจะมีการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณปกติ งบเงินกู้ และงบกลาง ซึ่งมีผลต่อการของบประมาณ มอบหัวหน้ากลุ่มโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ เร่งด าเนินงานติดตามการส่งมอบของต่อไป 

๓. การพัฒนา App Bluebook อธิบดีกรมอนามัยเน้นย้ าในเรื่องการผูกติดกับเบี้ยผู้สูงอายุ มอบส านัก
ผู้สูงอายุปรับปรุงและขับเคลื่อนต่อไป 

๔. ส านักส่งเสริมสุขภาพน าเสนอ มาตรการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 อธิบดีกรมอนามัยชื่นชมน าเสนอข้อมูลที่มีความส าคัญเป็นประโยชน์ในกระบวนการ เป็น
ข้อมูลในการผลักดันนโยบาย 

๕. การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นแบบออนไลน์ ในส่วนผู้ที่ส่งผลงานวิชาการของ   
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ให้เตรียมตัวในการน าเสนอผลงาน มอบหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนา
ก าลังคนติดตามการจัดประชุมฯ ต่อไป 

๖. ความก้าวหน้า การพัฒนาและยกระดับอาหารริมบาทวิถี Street Food Good Health และตลาดนัด   
น่าซื้อ (Healthy Market) โดยส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า มอบคุณสิทธิ์ทัศน์และคุณสุภาพร 
ด าเนินการ 
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๗. การประเมิน... 
๗. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ ข้อก าหนดข้าราชการอย่างน้อย ๓ ระดับ 

พนักงานราชการ อย่างน้อย ๒ ระดับ โดยมี Timeline ดังนี้ 
- สิ้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประเมินคะแนนโดย กพร.  
- ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ กพร. 
- ๑๑-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการประเมินให้คะแนน  
- ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนว่ยงานเข้าดูคะแนนในระบบ  
มอบหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่ทุกท่านด าเนินการลงข้อมูลในระบบ 

๘. การปรับปรุงหน่วยงานภายใน ของกรมอนามัย ดังนี้ ๑) กองกฎหมาย กรมอนามัย ๒) กองส่งเสริม   
ความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ๓) สถาบันพัฒนาบุคลากร กรมอนามัย 

๙. งบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่คาดว่าจะได้รับ กองแผนงานแจ้งว่าไม่โดนตัด  มอบหัวหน้ากลุ่ม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เตรียมการด าเนินงานการจัดซื้อ โดยให้แล้วเสร็จในไตรมาสแรก 

๑๐. การรวบรวมผลงานการด าเนินงานในเรื่องโรงพยาบาลสนาม เพ่ือเป็นข้อมูลในการของบประมาณ
ภาพรวมกรมอนามัย 

 
มติที่ประชุม: รับทราบและถือปฏิบัติ 

 
วาระท่ี  ๕  : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

นางสาวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์ รองผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
๑. กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ มีการด าเนินงาน Work From Home โดยมาท างานที่ศูนย์อนามัยที่ ๖ 

กลุ่มละ ๒ คน รวม ๑๐ คน และมีเจ้าหน้าที่ในการร่วมฉีดวัคซีน และข้ึนเวร Cohort Word 
๒. การขับเคลื่อน Good Factory Practice ความส าเร็จในการด าเนินงานมีการขับเคลื่อนผ่านภาคีเครือข่าย

ระดับเขต มีภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ที่ไม่ใช่สาธารณสุข  
๓. การปรับเปลี่ยนการด าเนินงานในแต่ละ  Cluster สอดคล้องกับการท าแผนงานโครงการปี ๒๕๖๕           

การด าเนินงานในส่วนนี้ผู้น าในกระบวนการการท าแผนเป็นใคร 
ประธานฯ : ๑. ภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน Good Factory Practice ศูนย์อนามัยที่ ๖ โดยการติดต่อกับ

ผู้อ านวยการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี มีการส่งข้อมูลให้และติดตามข้อมูลเป็นระยะ 
เป็นการสร้างภาคีเครือข่าย 

 ๒. การท าแผนฯ ให้มีการบูรณาการกันให้มีการคุยนอกรอบก่อนน าเสนอ หัวหน้างานให้เรียนรู้
กระบวนการการด าเนินงาน 

 
นางสาวศิริพร พูลสมบัต ิ รองผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ด้านบริหารทั่วไป  
๑. รายงานคณะกรรมการที่ไม่มาร่วมประชุม 

- คุณวรรณภาพร งามศิริ  ติดราชการ Cohort ward  
- คุณกฤษณา  วงษ์วรรณ ติดราชการ อบรม ผบก. 
- คุณทิพย์วรรณ  จุมแพง ติดราชการ Cohort ward 
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๒. การใช้งบ... 
๒. การใช้งบประมาณในแผนงานปกติ งบประมาณงวดที่ ๓ ได้รับโอนเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้รับ

จัดสรรเป็นเงิน ๘๓๓,๖๐๐ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ใช้ไป ๗๙๕,๖๐๐ บาท 
มีรายละเอียดตามแผนดังนี้ 
- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผ.1  คงเหลือ ๓,๒๒๐ บาท  

มีแผนการใช้ ๓,๐๐๐ บาท 
- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผ.๒  คงเหลือ ๕๙ บาท 
- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผ.๓ คงเหลือ ๑๖,๐๐๐ บาท 

จะด าเนินการคืนส านักโภชนาการ  
- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี คงเหลือ ๕๖,๓๐๐ บาท  

มีแผนการใช้ ๕๖,๓๐๐ บาท 
- แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ผ.1 คงเหลือ ๖๓,๐๒๓ บาท  

มีแผนการใช้ ๖๒,๐๐๐ บาท 
- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม คงเหลือ ๒๘,๗๑๒ บาท 

มีแผนการใช้ ๒๐,๖๐๐ บาท และใช้ในการเดินทางไปราชการ 
- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า คงเหลือ ๘๓๘ บาท 
- งบเงินกู้ มี ๒ ส่วน ๑) ค่าเวชภัณฑ์ ได้รับจัดสรร ๖๐๕,๓๐๐ บาท ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไม่มี

งบประมาณคงเหลือ ๒) ค่าครุภัณฑ์ อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบของ และการ E-bidding อยู่ในขั้นตอน
การเซ็นสัญญา 

- ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร งบประมาณเบิกจ่ายของศูนย์อนามัยที่ ๖ ไม่เพียงพอจึงได้ด าเนินการขอ        
กรมอนามัยเป็นจ านวน ๑๒๔,๕๕๖ บาท ขอไปตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เงินใช้ส าหรับ พตส. 
ประกันสังคม และเงินไม่ท าเวช หากไม่มีงบประมาณโอนมาจะไม่สามารถจ่ายได้ทั้งหมด 

๓. กลุ่มอ านวยการได้ด าเนินการเรื่องบ าเหน็จบ านาญ ผู้เกษียณจ านวน ๓ ราย ส่งให้กรมบัญชีกลาง ในส่วน
ของคุณสิทธิ์ทัศน์ได้ด าเนินการเอง รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบอีกครั้ง 

ประธานฯ : ขอขอบคุณทุกกลุ่ม ในกระบวนการใช้งบประมาณ ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยเน้นในเรื่องการคืนเงินและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
นางสาวพลอย กองกูต  รองผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ด้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
๑. เนื่องจากมีการรับผู้ป่วย COVID-19 เข้า Cohort ward ศูนย์อนามัยที่ ๖ มีการท างานและมีการรับส่ง

คนไข้เพ่ิมมากขึ้น ขอให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ งดการใช้พ้ืนที่ด้านหลังตึก Cohort ward และใช้ความระมัดระวัง
รถรับ-ส่ง คนไข ้

๒. เทศบาลนาป่าติดต่อขอความร่วมมือในการให้ค าปรึกษาการปิด Community Isolation จ านวน ๓๐ เตียง 
และขอความอนุเคราะห์สิ่งสนับสนุนเพื่อใช้ใน Community Isolation 

๓. การส่งข้อมูลผู้ที่จะรับการฉีดวัคซีนเข็มท่ี ๓ ให้ส่งข้อมูลให้กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยด่วน 
ประธานฯ : ๑. ขอขอบคุณทีมงานในเรื่องการด าเนินงาน Cohort ward ได้ดีมาก ได้รับการชื่นชมจาก

ผู้ใช้บริการค่อนข้างมาก เจ้าหน้าที่มีความเสียสละและกระบวนการดูแลคนไข้ 
 ๒. ให้สนับสนุนของต่างๆ ให้กับเทศบาลนาป่า มอบหัวหน้ากลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 
 

นางวริสา... 



~ 5 ~ 

 

 

นางวริสา คุณากรธ ารง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ Cluster วัยเรียน 
๑. งานวัยเรียนจะได้รับงบประมาณงบกลาง เป็นจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ก าหนดกิจกรรมให้มีการเยี่ยมพ้ืนที่ 

อาจจะไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 
๒. ในการด าเนินงานของผู้พิทักษ์อนามัยของศูนย์อนามัยที่ ๖ การด าเนินงานมีปัญหาอุปสรรค ผู้พิทักษ์มีการ

ขอยกเลิกในบางจังหวัดซึ่งจะมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประธานฯ : ในการประสานผู้รับผิดชอบกรมอนามัย แจ้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและความจ าเป็นของ

ศูนย์อนามัยที่ ๖ 
 
นางสาวภูริภัคพ์ พรหมมินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ Cluster วัยรุ่น 
๑. กิจกรรมการจัดประชุมยาฝังคุมก าเนิด มีการเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 
๒. ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีการจัดประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่องการส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่

ปลอดภัยในช่วงวิกฤต COVID-19 
 
นางสาวศิริพร พูลสมบัติ รองผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ด้านบริหารทั่วไป แทน Cluster ผู้สูงอายุ  
- ได้รับจัดสรรงบกลาง จ านวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ขณะนี้ด าเนินการหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว 

รองบประมาณโอนมา 
 
นายสิทธิ์ทัศน์ ผาณิบุศย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
- จะมีการด าเนินงานลงพื้นที่เตรียมความพร้อม Community Isolation และการประสานกับจังหวัด 
ประธานฯ : มอบกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมประสานกับพ้ืนที่ โดยก าหนดลงพ้ืนที่ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔   

ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีทีมสิ่งแวดล้อม ๒ คน และงานส่งเสริมสุขภาพ ๒ คน 
 
นางสุภาพร อานมณี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
- มีการติดตามการด าเนินงานเป้าหมายตัวชี้วัดจากกรมอนามัย โดยการประชุมผ่านออนไลน์ รวมถึง        

ศูนย์อนามัยที่ ๖ จะมีการติดตามการด าเนินงานกับจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสรุปผลและรายงานการ
ด าเนินงานให้ส่วนกลางรับทราบ 

มติที่ประชุม: รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

วาระท่ี  6  : เรื่องอ่ืน ๆ 
-  

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น. 
     


